



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาดใหญ่

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีความรุนแรง และมีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร อีกทั้งเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ สามารถดำเนินต่อไปได้ มหาวิทยาลัยมหาดใหญ่ จึงมุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก และเสริมสร้างนวัตกรรมจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงมีการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. กำหนดการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) โดยใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ยึดตารางการเรียนการสอน เวลา ในระบบ iStudent และนักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน จัดพื้นที่สำหรับการเรียน ณ ที่พักให้เหมาะสม หากนักศึกษาค้นเจอปัญหาทางด้านอุปกรณ์และความพร้อมในการเรียนออนไลน์ให้รีบแจ้งหรือปรึกษาอาจารย์ผู้สอนโดยเร็ว สำหรับวันและเวลาการเปิดภาคการศึกษามี ดังนี้

ภาคสมทบ: วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

ภาคปกติ: วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

2. นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และกำหนดเป้าหมายการเรียนในแต่ละวัน หากไม่เข้าใจหรือสงสัยเนื้อหาส่วนใดให้สอบถามอาจารย์หรือเพื่อนทันที ขอเอกสารหรือแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมจากอาจารย์ นักศึกษาต้องติดตามงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามข่าวสารจากอาจารย์และเพื่อนอยู่เสมอ

3. อาจารย์ผู้สอนเพิ่มทักษะการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือด้านการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษามากขึ้น การมีส่วนร่วมในการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมระหว่างเรียน การทดสอบระหว่างเรียน การทำแบบฝึกหัด และการส่งชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการชี้แจงคะแนนและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากการประเมินให้นักศึกษาทราบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการเรียนของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีคุณภาพ หรือแนะนำแหล่งค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงขอให้อาจารย์ผู้สอนควรปรับสัดส่วน คะแนนทำการ คะแนนสอบปลายภาค ให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนการสอน และตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา

4. สำหรับการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ทุกรูปแบบ รวมถึงการฝึกงานในสถานประกอบการ (WIL) หรือสหกิจศึกษา ในพื้นที่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่รับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือนักศึกษาสามารถขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หากพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงสูง และจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย

5. งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันทั้งในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม ให้จัดในลักษณะรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

6. หากนักศึกษามีความประสงค์จะเสนอเอกสารต่าง ๆ ที่ไม่สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ เพื่อให้อาจารย์ลงนาม สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา และกำหนดวัน เวลา สำหรับนัดหมายกับอาจารย์แต่ละท่าน โดยใช้สถานที่ในการลงนามเอกสารได้ที่บริเวณประตูหน้าถนนพลพิชัย-บ้านพรุ (ประตู 3)

7. มหาวิทยาลัยจะติดตามความเสี่ยง และประเมินสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด และจะประกาศมาตรการด้านการเรียนการสอนที่จำเป็นให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ขอเน้นย้ำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด ติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th หรือแฟนเพจ <https://www.facebook.com/HatyaiFans> และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนหลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือการทำกิจกรรมในสถานที่แออัดหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคม ที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพ กิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมตามประเพณี ที่มี การรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอก "พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด" ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ รวมถึงบันทึก Timeline ของตนเองในช่วงนี้ โดยสามารถดำเนินการผ่าน Smartphone, Google Map ฯลฯ ปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัย และดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดทั่วกัน

“ด้วยความรัก ความห่วงใย และปรารถนาดี”

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่